

\*

Số 385-BC/HU

Phong Thổ, ngày 08 tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

-----

### **I- TÌNH HÌNH CHUNG**

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên là 102.924,5 ha, có 97,229 km đường Biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Huyện có 17 xã, thị trấn, 171 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó có 12 xã biên giới, 12 xã khu vực III, 1 xã khu vực II, 4 xã khu vực I; 118 thôn, bản đặc biệt khó khăn); 17.445 hộ với 83.433 nhân khẩu, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tình hình Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm, tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức. Các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang được thăm hỏi, động viên kịp thời và chu đáo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

#### **1. Thuận lợi**

- Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh; sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và sự đồng thuận cao của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hệ thống chính trị các xã từng bước được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa



dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, bám sát cơ sở. Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

## **2. Khó khăn**

Đời sống, kinh tế của một số đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện còn nhiều khó khăn; nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình đồng bào các dân tộc chủ yếu là từ nông, lâm nghiệp; thường xuyên đối mặt với thiên tai như: Lũ quét, lũ ống, dịch bệnh, mưa đá, gió lốc... Kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt. Trình độ văn hóa không đồng đều; tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề trong các dân tộc còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; trình độ, năng lực về thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, đoàn thể cơ sở còn nhiều hạn chế.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

#### ***1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai***

- Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, bí thư, các phó bí thư các chi, đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể huyện với trên 100 đồng chí tham dự.

- Ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện<sup>1</sup>, Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

<sup>1</sup> Hội nông dân huyện ban hành Kế hoạch số 154-KH/HNDH, ngày 24/7/2014 triển khai, quán triệt Quy chế giám sát và phân biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Huyện đoàn Ban hành Hướng dẫn số 18-HD/ĐTN, ngày 25/12/2014 về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI),... MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền về Quyết định 217, 218 được 1.135 buổi/39.725 lượt người.



- Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình công tác dân vận, trong đó chỉ đạo rõ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; đa dạng các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết nhân dân các dân tộc, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Kịp thời ban hành Quyết định số 1180-QĐ/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng, bổ sung quy chế công tác dân vận của đơn vị mình và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; Kế hoạch số 259-KH/HU, ngày 01/3/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

### ***1.2. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện***

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo. Huyện ủy tiến hành kiểm tra các đảng bộ trực thuộc về công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 218-QĐ/TW tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo, đề án của Đảng về công tác dân vận, dân vận chính quyền... để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Năm 2020 Huyện ủy về Giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã Đào Sơn, Tung Qua Lin việc triển khai thực hiện chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số”; Năm 2021 và 2022 Huyện ủy thực hiện 02 cuộc giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư - chủ tịch UBND các xã Huổi Luông, Bản Lang, Nậm Xe trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với kiểm tra công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW tại địa phương.



- Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định chức năng, nhiệm vụ<sup>3</sup>. Trong đó đi sâu kiểm tra toàn diện công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 218-QĐ/TW của các đoàn thể tại cơ sở.

- Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện quan tâm công tác kiểm tra cơ sở, tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thời gian tiếp theo.

## **2. Kết quả thực hiện nội dung quy định**

### **2.1. Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

#### **2.1.1. Góp ý xây dựng Đảng**

- Hằng năm, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện góp ý trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết, quy chế, quy định, của cấp ủy Đảng qua các hội nghị do Đảng ủy tổ chức, có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Từ năm 2014 đến nay Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện kiểm tra được 22 cuộc với 104 cơ quan, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra, giám sát được 8 cuộc, 24 đơn vị về công tác dân vận.

<sup>4</sup> Kết quả từ năm 2014 đến 2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia góp ý được trên 195 văn bản của các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham gia góp ý 375 dự thảo văn bản của các cấp. Hội LHPN huyện tham gia góp ý được 89 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị như: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo về sửa đổi Luật đất đai, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các dự thảo đề án, kế hoạch, báo cáo hằng năm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Các cơ sở Hội tham gia góp ý 667 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Hội Nông dân huyện đã có 289 lần góp ý với tổ chức Đảng. Trong đó: định kỳ 20 lần; thường xuyên 289 lần; đột xuất 82 lần. Huyện đoàn tổ chức tham gia 61 ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, các dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy; Dự thảo Nghị quyết của HĐND và các Quyết định, Đề án của UBND; Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên; Hội nông dân đã có 289 lần góp ý với tổ chức Đảng (Trong đó: định kỳ 20 lần; thường xuyên 289 lần; đột xuất 82 lần). Hội Cựu chiến binh các cấp đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực như: *việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hội viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị; việc quản lý đất đai, môi trường...*, Đặc biệt là góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, các dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy; Dự thảo Nghị quyết của HĐND và các Quyết định, Đề án của UBND.

Thông qua phương pháp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, với nhân dân, qua Hội nghị tiếp xúc trao đổi giữa Thường trực Huyện ủy với cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2022 với 96 đại biểu tham dự Đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham gia đoàn công tác của Huyện ủy đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 03 xã: Huồi Luông và Tung Qua Lìn, Bản Lang theo kế hoạch của Thường trực Huyện ủy. Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch số 47/KH-BTV, ngày 01/4/2022 của Hội LHPN huyện về tiếp xúc, trao đổi giữa Thường



- Tham gia góp ý việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng; Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân. Thông qua việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với nhân dân mỗi năm một đến hai lần. Đồng thời thường xuyên góp ý việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng thông qua việc lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân nơi cư trú tại khu dân cư theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị đối với cán bộ, đảng viên mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên<sup>5</sup>.

### 2.1.2. Góp ý xây dựng chính quyền

- Đối với tổ chức, cơ quan, hằng năm, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tham gia góp ý với HĐND, UBND việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua việc tổ chức Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân mỗi năm một lần và qua góp ý trực tiếp khi tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị<sup>6</sup>.

- Thường xuyên góp ý đối với cá nhân, góp ý với cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đại biểu HĐND, lượng vũ trang<sup>7</sup>; nhất là người

---

trực Huyện ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Phong Thổ 2022; Tham dự Hội nghị lắng nghe ý kiến của Nhân dân do Công an huyện tổ chức. Hội Phụ nữ cấp cơ sở tổ chức được 26 cuộc 1.274 người tham gia.

<sup>5</sup> Hội Nông dân huyện đã có 302 lần góp ý với đảng viên. Trong đó: định kỳ 21 lần; thường xuyên 199 lần; đột xuất 82 lần.

<sup>6</sup> MTTQ huyện năm 2023 góp ý 01 văn bản (*góp ý Luật sửa đổi bổ sung Luật đất đai*). Hội Nông dân huyện đã có 314 lần góp ý với tổ chức, cơ quan. Trong đó: định kỳ 18 lần; thường xuyên 212 lần; đột xuất 84 lần. Cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tham mưu lãnh đạo tổ chức đối thoại giữa ĐVTN với lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được 18 cuộc với hơn 720 lượt ĐVTN tham gia. Xây dựng, thực hiện mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Toàn huyện đã tổ chức 3 diễn đàn trẻ em cấp huyện với 400 em tham gia, 17 diễn đàn cấp xã, thị trấn với 2000 lượt em tham gia với 140 lượt ý kiến, khuyến nghị của các em tại các diễn đàn. Hội Cựu chiến binh chỉ đạo các cơ sở Hội tham mưu lãnh đạo tổ chức đối thoại giữa Hội CCB với lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được 15 cuộc với hơn 620 lượt hội viên CCB tham gia.

<sup>7</sup> Từ 2014 đến nay MTTQ huyện chủ trì phối hợp tổ chức 216 cuộc tiếp xúc cử tri, 14.732 người tham dự, tổng hợp được 3.036 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.



đứng đầu chính quyền tại địa phương thông qua qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.

## **2.2. Trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

### **2.2.1. Việc thông báo, cung cấp thông tin để thực hiện góp ý**

Cấp ủy các cấp trong huyện xác định việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị mình, của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Việc tiếp thu góp ý theo Quyết định số 218-QĐ/TW là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng; một số văn bản dự thảo nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng (không thuộc diện bảo vệ bí mật).

### **2.2.2. Việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý**

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý qua các hình thức được quy định<sup>8</sup>. Những nội dung góp ý không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình thì cấp ủy, tổ chức đảng chuyển cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét tiếp thu và thông báo cho chủ thể góp ý biết.

- Việc thực hiện tiếp thu góp ý theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW đã thể hiện được tiếng nói của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, giúp cấp ủy không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp chính quyền nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở bản, tổ dân phố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

---

<sup>8</sup> Báo cáo số 532-BC/HU, ngày 15/7/2020 của Huyện ủy tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo số 533-BC/HU, ngày 15/7/2020 của Huyện ủy về tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo số 534-BC/HU, ngày 15/7/2020 của Huyện ủy Tổng hợp ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp định kỳ hàng tháng, quý, năm. Báo cáo tham gia vào dự thảo Luật đất đai, Nghị quyết của Huyện ủy, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện phong Thổ...



### 2.2.3. Việc chủ trì, phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đối thoại, góp ý

- Thực hiện Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của huyện; Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với Nhân dân và tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền để tổ chức hội nghị đối thoại; dự và giám sát tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại, giải quyết các ý kiến sau đối thoại đồng thời chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tiếp xúc đối thoại.

- Kết quả, cấp huyện thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu để đồng chí Bí thư và Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo kế hoạch của Thường trực Huyện ủy<sup>9</sup>.

## III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Đánh giá chung

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW trong Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nội dung các Quyết định của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của toàn huyện, những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở gắn với quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng có điều kiện để tham gia góp ý trực tiếp vào trong các dự thảo Luật, các nghị quyết của Đảng, chính quyền. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn

<sup>9</sup> Đến nay đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 04 xã: Tung Qua Lìn, Bàn Lang, Huổi Luông, Lán Nhi Thàng theo Quy chế 06-QC/TU. Cấp cơ sở: từ năm 2014 đến 2023 tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được hơn 100 cuộc.



viên, hội viên và Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, xử lý.

- Hoạt động góp ý đã giúp cho cấp ủy, chính quyền thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đoàn viên, hội viên; phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện. Vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền các cấp với đoàn viên, hội viên, Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn toàn huyện.

## **2. Hạn chế**

- Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa thật sự sát sao, quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Việc triển khai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền. Việc mở rộng các hình thức tập hợp ý kiến Nhân dân trong góp ý xây dựng chính sách, pháp luật còn hạn chế. Một số nơi đoàn viên, hội viên, Nhân dân còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn thực hiện trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội một số cơ sở còn hạn chế, việc nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội có lúc chưa được kịp thời; còn lúng túng trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để xử lý giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay ở cơ sở.

## **3. Nguyên nhân hạn chế**

- Công tác lựa chọn nội dung đề xin chủ trương của cấp ủy trong thực hiện có thời điểm còn chậm. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đòi hỏi có sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn ngày càng cao, năng lực của một số cán bộ có nơi chậm đáp ứng được theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn.

- Chính quyền một số nơi chưa thật sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền.

## **4. Bài học kinh nghiệm**

- Một là, cấp ủy các cấp phải thực sự quan tâm, phải sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham gia góp ý, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.



- *Hai là*, phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phải tạo điều kiện về cơ chế và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- *Ba là*, lựa chọn nội dung cần tập trung vào những vấn đề về cơ chế, chính sách cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân, bảo đảm sự phát triển bền vững; những vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân đang quan tâm như chế độ chính sách về nhu cầu đào tạo nghề, học tập, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh.

- *Bốn là*, quá trình triển khai thực hiện phải đúng quy định, trung thực, khách quan và khoa học. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thực sự phát huy tính chủ động, tự giác, tích cực; coi trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

#### **IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

##### **1. Dự báo tình hình**

Những năm tới việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên của MTTQ các cấp. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu; vai trò, vị thế của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày được tăng cường, thể hiện rõ nét vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, đó là: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi trên toàn thế giới làm ảnh hưởng lớn nền kinh tế, việc làm và đời sống của Nhân dân; các loại tệ nạn xã hội tiếp tục phức tạp, một số phần tử xấu, các thế lực phản động thù địch lợi dụng về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm gây mất ổn định xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao với mặt bằng của tỉnh,... Vì vậy, công tác tham gia góp ý xây dựng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn trong giai đoạn mới.



## 2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị, tích cực phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp. Thực hiện có nề nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức MTTQ, các đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước, vận động hội viên, đoàn viên; vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Làm tốt việc sơ, tổng kết Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân theo các chương trình, kế hoạch đã ban hành. Chú trọng các biện pháp tuyên truyền miệng, trực tiếp đến từng bản, tổ dân phố để đoàn kết nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nắm chắc tình hình Nhân dân, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân,... vận động và tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy, chính quyền hiểu được những vấn đề mà người dân đang cần, đang mong muốn trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, từ đó có những chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo tiếng nói chung, sự đồng thuận cao trong xã hội và Nhân dân.



- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần trong huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy trí tuệ của những cán bộ có chuyên môn sâu, tâm huyết tham gia nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Huyện ủy Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Thanh**



